



การสร้างวัฒนธรรม

NO GIFT POLICY

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-954310-4

ที่ บค.38/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้า นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายภาระงานตามคำสั่งให้รายงานการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตาม

(นางภาวิณี แจ่งกระจ่าง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตรง

(นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตรง
นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง

(นายบุญเลิศ ทองชล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

21 / กค. / 2566

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปฏิเสธรการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผน ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. กิจกรรม : แสดงเจตนารมณ์ โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ / ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

หลักจากนั้นได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยการประกาศแจ้งให้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านการ วารสารการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

2.กิจกรรม : มอบนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ถ่ายทอดและมอบนโยบายและจัดการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกให้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ /ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกันแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

3. กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ นโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ /ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

4. กิจกรรม : ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มีการจัดช่องทางกรรณการร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบหน้าเว็บไซต์โรงเรียน